

Số: /TB-ĐHNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 3/2024

Ngày 05/3/2024, Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2024 (Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu). Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, các Phó Hiệu trưởng: Lâm Quang Đông, Hà Lê Kim Anh, Hoa Ngọc Sơn, đồng chí Dương Quỳnh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận về: (i) Đánh giá việc thực hiện kết luận của Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại các Hội nghị tháng 02/2024 (theo Thông báo số 159/TB-ĐHNN ngày 06/02/2024); (ii) Kế hoạch nhiệm vụ triển khai trong tháng 3/2024, Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thống nhất kết luận như sau:

#### 1. Về đánh giá những công việc đã triển khai theo kết luận của Tập thể lãnh đạo Trường tại hội nghị tháng 02/2024

Thứ nhất, xây dựng Đề án kết nối học giả và nhà tuyển dụng nhằm hai mục tiêu: (i) trước mắt, phục vụ xếp hạng lĩnh vực ngôn ngữ hiện đại (modern languages); (ii) mục tiêu trung và dài hạn nhằm mở rộng mạng lưới đối tác học giả và nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, cựu giáo chức Trường ĐHNN. Hoàn thành đề cương Đề án trước ngày 04/3/2024.

Đến thời điểm ngày 04/3/2024, chưa hoàn thành đề cương Đề án kết nối học giả và nhà tuyển dụng. Hiệu trưởng sẽ giao Phòng Hợp tác và phát triển làm đầu mối xây dựng Đề án, hoàn thành dự thảo 1 và báo cáo Tập thể lãnh đạo trường trước ngày 15/4/2024.

*Thứ hai*, trình Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và nhóm chuyên trách, đồng thời, xây dựng định hướng bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) ngoại ngữ cho học sinh THPT phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới để có thể sử dụng trong ĐGNL ngoại ngữ và xét tuyển đại học. Hoàn thành và báo cáo ĐHQGHN trước ngày 15/3/2024.

Nhiệm vụ này đang triển khai đảm bảo tiến độ, cụ thể: ngày 01/3/2024, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định số 569/QĐ-ĐHNN về việc thành lập Ban chỉ đạo đề án *Xây dựng và tổ chức bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học sinh THPT phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới phục vụ mục tiêu tuyển sinh đại học*.

Hiện tại, tổ công tác đã hoàn thành việc khảo sát các bài thi tiếng Anh hiện có theo hai hướng: (i) Khảo sát các bài thi ĐGNL tiếng Anh chung và (ii) Khảo sát các bài thi ĐGNL tiếng Anh chuyên biệt phục vụ xét tuyển đại học trên cả hai nhóm: bài thi quốc tế và bài thi quốc nội.

*Thứ ba*, trong tháng 02/2024, hoàn thành đề cương Đề án xây dựng Kênh hỗ trợ giáo dục cho giáo viên ngoại ngữ phổ thông nhằm tăng cường kết nối với hệ thống các trường phổ thông ở Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (ULIS CONNECT), trước mắt, tập trung chuẩn bị nội dung và hậu cần cho hội thảo *Dạy học nhằm phát triển năng lực toàn diện cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018* dành cho giáo viên ba môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ các trường THPT.

Tính đến ngày 04/3/2024, chưa hoàn thành việc xây dựng đề cương Đề án xây dựng Kênh hỗ trợ giáo dục cho giáo viên ngoại ngữ phổ thông. Ngày 01/3/2024, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký thông báo số 225/TB-ĐHNN về việc tổ chức Hội thảo *Dạy-học nhằm phát triển năng lực toàn diện cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới*, đồng thời, ra mắt kênh *Hỗ trợ giáo dục ngoại ngữ bậc phổ thông trong toàn quốc* tổ chức ngày 31/3/2024). Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Hội thảo và ra mắt kênh *Hỗ trợ giáo dục ngoại ngữ phổ thông trong toàn quốc* đang được Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và các đơn vị, cá nhân liên quan tích cực chuẩn bị.

*Thứ tư*, giao chỉ tiêu nhiệm vụ (KPIs) năm 2024 tới các đơn vị trong toàn Trường, trong đó, gắn việc đánh giá thi đua khen thưởng của đơn vị với việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ KPIs năm 2024.

Tại phiên họp Đảng ủy thứ 45 (ngày 31/01/2024), Đảng ủy đã nghe báo cáo và đồng ý về chủ trương xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ (KPIs) năm 2024. Sau khi ĐHQGHN ban hành chính thức chỉ tiêu nhiệm vụ (KPIs) năm 2024, Hiệu trưởng sẽ chỉ đạo Phòng Hành chính Tổng hợp rà soát, bổ sung, hoàn thiện, lấy ý kiến góp ý của các đơn vị và trình Chủ tịch Hội đồng trường ký ban hành.

*Thứ năm*, thông báo tuyển sinh, thực hiện truyền thông, chuẩn bị cho việc đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Hiệu trưởng đã giao Khoa Sư phạm Tiếng Anh làm đầu mối triển khai nhiệm vụ này. Tuy nhiên, tính đến ngày 04/3/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ vẫn chưa ban hành thông báo tuyển sinh, do đó, chưa có kế hoạch triển khai, tổ chức truyền thông, chuẩn bị tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh cho người nước ngoài nhằm tạo việc làm cho cán bộ, quảng bá hình ảnh của Nhà trường, khẳng định vị thế, uy tín của Trường ĐHNN, ĐHQGHN đối với hệ thống giáo dục quốc dân.

*Thứ sáu*, chuẩn bị và tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị *Về nguồn* năm 2024 tại tỉnh Sơn La, Điện Biên cho các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT, Chủ tịch Mạng lưới cựu HSSV.

Từ ngày 25-28/02/2024, Đảng ủy Trường Đại học ngoại ngữ đã tổ chức thành công chương trình *Về nguồn* tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên cho 36 cán bộ chủ chốt của Nhà trường. Đoàn công tác cũng đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, ký thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại tỉnh Điện Biên (ngày 27/02/2024).

## 2. Về kế hoạch nhiệm vụ tháng 3/2024

Trong tháng 3/2024 và đầu tháng 4/2024, Tập thể lãnh đạo trường sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án *Xây dựng hệ thống các giải pháp giữ chân và thu hút đội ngũ giảng viên trình độ cao ở Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội* ban hành theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHNN ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHQGHN trong đó, tập trung quán triệt đến lãnh đạo các khoa đào tạo, các bộ môn trực thuộc để tăng cường phối hợp có hiệu quả ba nội dung trong Đề án: giữ chân - thu hút - hỗ trợ.

*Thứ hai*, Hội đồng trường triển khai giám sát giai đoạn 1 việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 (*Ban hành theo Nghị quyết số 1986/NQ-HĐT ngày 25/8/2023 về việc ban hành 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024*).

*Thứ ba*, chuẩn bị và tổ chức tốt Hội thảo *Day-học nhằm phát triển năng lực toàn diện cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới*, đồng thời, ra mắt kênh *Hỗ trợ giáo dục ngoại ngữ bậc phổ thông trong toàn quốc* (ngày 31/3/2024).

*Thứ tư*, chuẩn bị chu đáo về nội dung, hậu cần cho việc tổ chức Hội thảo quốc gia *Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam năm 2024* (UNC2024, ngày 20/4/2024). Báo cáo tập thể lãnh đạo trường tại Hội nghị tháng 04/2024.

*Thứ năm*, chuẩn bị cho các tác tuyển sinh các bậc học: THCS, THPT, đại học và sau đại học năm 2024.

Lưu ý:

- Đối với bậc THPT: phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN hoàn thiện và ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ban hành thông báo tuyển sinh năm 2024 trong tháng 3/2024.

- Đối với bậc đại học: đẩy mạnh truyền thông tuyển sinh năm 2024. Đồng thời, để chuẩn bị cho tuyển sinh năm 2025, xây dựng Đề án mở ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á với hai đơn vị đầu mối: Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam, Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á.

*Thứ sáu*, thí điểm đánh giá Khung năng lực số cho 3 nhóm đối tượng ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN: lãnh đạo quản lý; giảng viên, giáo viên; chuyên viên và tương đương (*Ban hành theo Quyết định số 3526/QĐ-ĐHNN ngày 25/12/2023 của Hiệu trưởng*).

*Thứ bảy*, chuẩn bị các phương án để trình Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ về chủ trương gia tăng quỹ phòng ở tại KTX Ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu của giảng viên và sinh viên quốc tế.

Trân trọng thông báo kết luận của Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hội nghị tháng 3/2024 để các đơn vị biết, quán triệt và tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Đảng ủy (để b/c);
- Hội đồng trường (để b/c);
- Hiệu trưởng, các PHT (để chỉ đạo t/h);
- Các đơn vị (để t/h);
- Lưu: HCTH, ĐP3.

**TL. HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG HCTH**

**Nguyễn Đoàn Phượng**